
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด  

    1.จำนวนการครอบครองยาบ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์  )   เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ
innnews newtv.linetoday amarintv) 
     -นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวภายหลังประชุม ครม. จากกรณี สธ.จะมีการกำหนดจำนวนการ
ครอบครองยาบ้าถือเป็นผู้เสพ ว่า ครั้งนี้ ได้มีการขอมาเป็น 5 เม็ดจาก 10 เม็ด  
      ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุม ครม. ว่า กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดการครอบครอง
ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เสพ หากเกิน 5 เม็ดเป็นผู้ค้า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นไป
อย่างถูกต้อง นายกฯ จึงขอก.สธ.เร่งรัดจัดทำกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบต่างๆ รองรับการกำกับดูแลต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน)   เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, linetoday, news1live, hfocus) 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า หลักการคือผู้ใดมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ไม่ว่าเพื่อเสพ เพื่อค้า ผิด
กฎหมายทั้งหมด ไม่สนใจจำนวนเม็ด เช่นเดียวกับผู้เสพแม้ไม่มีตัวยาอยู่ในมือแต่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงก็ถือว่าเสพ หลักการ
กฎหมายฉบับนี้นอกจากจะป้องกันและปราบปรามแล้ว ยังเชื่อว่าถ้าให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลับตัวกลับใจเข้าสู่
กระบวนการบำบัดรักษาเป็นไปตามเงื่อนไข โดยสมัครใจ จึงได้รับการยกเว้นว่าไม่มีความผิด เพราะเชื่อว่าการบำบัดรักษาจะ
เป็นการตัดวงจรค้ายาเสพติดที่ดีที่สุด และเมื่อผ่านการบำบัดรักษาจะมีการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม จากนั้นเข้า
ค่ายบำบัดเพื่อฟื้นฟูสถานภาพทางสังคม ดูเรื่องพฤติกรรม อาชีพ มีโอกาสอยู่ในสังคมได้ปกติ 
       ตามระเบียบการออกกฎกระทรวง หลังได้รับแจ้งจากคณะกรรมการแล้ว สธ.จะยกร่างกฎกระทรวง เสนอ ครม.เพื่อ
เห็นชอบในหลักการ โดยสำนักงานเลขาธิการ ครม. จะนำร่างไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน ถ้ามีข้อทักท้วงก็
อาจต้องนำมาพิจารณาใหม่ แต่หากเห็นชอบทั้งหมด ครม.ก็จะมีมติเห็นชอบกับร่างที่เสนอเข้ามา ตนมีหน้าที่ลงนามในร่าง
กฎกระทรวง เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ได้ คาดว่าจะเสนอครม.ไดใ้นช่วงปลายพ.ย. และต้นเดือน ธ.ค.ก็
อาจจะประกาศได้ 
บทความ 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด  คอลัมน์ชกไม่มีมุม 
      - เสนอบทความ การกำหนดจำนวนเม็ดยาบ้าเพื่อแยกผู้เสพและผู้ค้าต้องมองให้รอบด้าน ซึ่งผู้ค้าไม่ว่าจะมีกี่เม็ดต้องหา
หลักฐานชัดเจนและดำเนินคดีเด็ดขาด และเห็นด้วยกับรมว.สธ. ที่เร่งนโยบายบำบัดรักษาผู้เสพยา แต่ที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งคือ
สถานบำบัดมีน้อย เจ้าหน้าที่ดูแลไม่เพียงพอ ดังนั้นการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะยาวให้ครอบคลุม 76 
จังหวัดทั่วประเทศ ต้องทำให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การบำบัดผู้เสพได้ผล ทุกครอบครัวพร้อมจะร่วมมือนำลูกหลานไปรักษา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์  คอลัมน์คิดอ่านกว้างไกล 
      -ปมร้อนยาบ้า 5 เม็ด ทำให้รัฐบาลกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ แค่ตอนนี้ยาเสพติดมีตั้งแต่น้ำกระท่อมมีขายเกลื่อนริมถนน 
กัญชาหาซื้อได้ไม่ยาก อีกทั้งกำลังเตรียมจะทดลองนำร่อง 4 จังหวัดสถานบันเทิงเปิดยาวได้ถึงตี 4 ตามแผนบูรณาการ
ท่องเที่ยว ทำให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาที่ตามมาอีกมาก ต้องจับตาดูผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไร 
    2. กัญชาเสรี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brighttv 
     -จากกรณีหญิงรายหนึ่งโพสต์ข้อความหลังได้รับผลกระทบจากผู้ใช้กัญชาที่อยู่ภายในคอนโดเดียวกัน จนทำให้ลูกของเธอ 
เกิดอาการช็อกและหมดสติ นพ.ชลน่าน ในฐานะรมว.สธ.จะปล่อยปัญหาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะปัจจุบันมี
ร้านค้าท่ีเปิดขายผลิตภัณฑ์กัญชาอยู่จำนวนมากและไม่ได้มีการจำกัดอย่างชัดเจน ทำให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และสะท้อนให้
เห็นว่าทางการไทยยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการบรโิภคกัญชาของประชาชนบางส่วนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได ้และหาก
ไม่มีการดำเนินการควบคุมอย่างรัดกุม กัญชาก็อาจกลายเป็นพืชที่ทำลายมากกว่าจะส่งเ สริมเศรษฐกิจ แถมยังต้องเสีย
งบประมาณบางส่วนไปกับการรักษาผู้ป่วยเสพติดกัญชาอีกด้วย  

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ครม.อนุมัติงบประมาณสิทธิบัตรทอง ปี 2567  

ประจำวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2566 
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    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ไทยรัฐ, PPTV, Thai PBS, Hfocus, The coverage) 
    -  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในวงเงิน 2.17 แสนล้านบาท ส่วนงบในการบริหารงานของ สปสช. 
จำนวน 2,086.56 ล้านบาท ครม.อนุมัติเช่นกัน แต่ขอให้สำนักงบประมาณกำกับการใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปอย่างประหยัด 
30 พลัส บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, Line Today,  hfocus, The coverage) 
    -  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล
สุขภาพ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกท่ี” ว่า สำหรับ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส จะ
สามารถเข้ารับบริการทางสุขภาพได้ทุกมิติ แม้จะเน้นเรื่องการรักษา แต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ 
สามารถใช้บริการได้ทุกเครอืข่ายเช่นกัน ทั้งรพ.ภาครัฐ เอกชน คลินิก หรือร้านขายยา มั่นใจว่าหลังจากนี้ แต่ละพื้นท่ีนำร่องจะ
สามารถเข้าสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลทั้งหมดนำไปสู่การปฏิบัติได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2567  

 

นโยบายขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, sondhitalk) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4 เป็นนโยบายนายกฯ และก.มหาดไทยจะกำหนดโซนนิ่งใน 
4 จังหวัด ส่วนสธ.เตรียมพิจารณากฎหมายเกี่ยวข้องคุมเข้มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นความปลอดภัย มิติสุขภาพ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., hfocus, bangkokbiznews, trueid, tnn) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยกรมควบคุมโรคมีอนุกรรมการวิชาการติดตามประเมินผล หากรัฐบาลประกาศ 
ขยายเวลาเปิดผับบาร์ เตรียมเก็บข้อมูลทั้งด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ทำเป็นข้อมูลวิชาการ รวบรวมตามข้อเท็จจริง  
ส่วนกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากเหล้า สถานพยาบาลรักษาท้ังหมด ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ 

- 

ฉีดวัคซีน HPV 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, hfocus, sondhitalk) 
    - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยฉีดวัคซีนเอชพีวี 1 ล้านโดส เริ่ม นร.หญิง ป.5 และ ม.1-2 3 ช้ัน
ปีก่อน ให้ได้เข็มแรกภายใน 100 วัน คิกออฟวันพรุ่งนี้ เข็มสองรับปีหน้า ส่วน ร.ร.เอกชนจัดฉีดด้วย แต่บางส่วนพ่อแม่อาจพา
ไปฉีดแล้ว ส่วนกลุ่มอายุ 18-20 ปีจะนัดฉีดที่ รพ. ย้ำแม้ฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว มีเพศสัมพันธ์ยังต้องใช้ถุงยางอนามัย และตรวจ
คัดกรองเป็นประจำ 

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, thailandplus) 
    - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำ
ประเทศไทย เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานแผนงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้ข้อสรุปการเรียนรู้
สำหรับองค์การอนามัยโลกใช้แนะนำประเทศต่าง ๆ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ยกย่องไทย และเคนยา เป็นประเทศต้นแบบ
ขับเคลื่อนแผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมเผยอัตราป่วยไข้หวัดใหญ่สูงถึง 355,936 คน ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ เอ และมี
ผู้เสียชีวิตแล้ว 21 คน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ผจก., 
ประชาชาติธุรกิจ , คมชัดลึก, MCOT NEWS FM 100.5, fm91bkk, isranews, thethaiger, chieffocus, hfocus, ch7, 
thereporters, thebangkokinsight, newtv, thansettakij, bangkokbiznews) 
    - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.แทนอธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวว่า ผลการวิเคราะห์สายพันธ์ุของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ของศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H3N2) มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 66.42% 
ขณะที่ WHO ได้คัดเลือกสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ของไทย เพื่อใช้ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 67 ในประเทศทางซีก
โลกใต้ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็งของ สธ.ไทย ที่มีต่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชากรโลก 

 

เตรียมพร้อมรับมือฝุ่น PM2.5 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., workpoint23) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ประเทศไทยยังคงมีปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยได้เปิด EOC มอบรก.แทนรองปลดัฯ 
สุรโชค เป็น ผอ.ทำหน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้าระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีปัญหามาก คาดว่าปีหน้าจะแล้งและร้อนปัญหาน่าจะหนัก ทั้งนี้ ต้อง
กระตุ้นเตือนไม่ให้เกิดฝุ่น สธ.เป็นหน่วยงานปลายทาง จะมีการเดินหน้าติดโซลาร์เซลล์ ทยอยเปลี่ยนรถพยาบาลทั้งหมดเป็น
รถพลังงานไฟฟ้า  

 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  



   3 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยว่า ที ่ประชุม คกก.ประเมินผลภารกิจ 
โครงสร้าง อัตรากำลัง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของหน่วยงานสังกัด สป.สธ. มีมติเห็นชอบในหลักการและหลักเกณฑ์ การ
กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข ให้จัดสรรคนลงตามโครงสร้างของ สธ. โดยล่าสุดในโครงสร้างระบุไว้ว่า ให้นักสาธารณสุข
ปฏิบัติงานใน สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. และรพ.สต. ตามข้อระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม อาจต้องกลับไป
ทบทวนในบางประเด็นและส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาอีกครั้ง 16 พ.ย. และจะส่งให้ อ.ก.พ. 20 พ.ย. ถ้า
สามารถจัดคนลงได้ก็จะทำให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนจากนักวิชาการสาธารณสุข เป็นนักสาธารณสุข ซึ่งจะมีมาตรฐานและ
ความเป็นวิชาชีพเฉพาะชัดเจนมากขึ้น ส่วนประเด็นที่ยังต้องติดตามต่อคือ  ก.พ. และ สธ. จะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
ปรับเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งนักสาธารณสุขอย่างไร 
เงินเดือนข้าราชการ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ศึกษาการขึ้นเงินเดือน ขรก.พลเรือนและ 
จนท.รัฐ โดยในส่วนของ สธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการก็ต้องดำเนินการตามนโยบาย แต่จะเพิ่มในกลุ่มไหนอย่างไรจะต้องไปดู
ตามขั้นตอนต่อไป ส่วนของลูกจ้างสายสนับสนุนต่าง ๆ ที่ใช้เงินอ่ืน ๆ โดยหลักการก็ต้องขยับเหมือนกัน เหมือนกรณีก่อนหน้า
นี้ท่ีรัฐปรับเงินเดือน ขรก. 15,000 บาท ทุกวิชาชีพ ทุกสายงานก็จะขยับขึ้นด้วย ทั้งนี้ ขอให้รอผลการศึกษาให้ชัดเจนก่อน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างฯ - นักวิชาการสาธารณสุข ขอให้รัฐปรับเงินเดือนขรก.และจนท.รัฐ ให้ทุกวิชาชีพเท่าเทียมกัน พร้อม
ทวงถามการบรรจุ ขรก.โควิดรอบ 2 และขอผลักดันการบรรจุลูกจ้างสายสนับสนุน 56 สายงาน ทั้งประเภทรายวัน รายคาบ 
รายเดือน ฯลฯ 

 

อนุกรรมการฯ สปสช. ลงพื้นที่เขต 8 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, The coverage) 
    -  นางดวงตา ตันโช กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ภายใต้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เผยเมื่อวันที่ 29 - 31 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เขต 8 จ.อุดรธานี เก็บข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนบัตรทอง ทั้งด้านบริการผู้ป่วยโรคไต บริการโครงการ 
LTC บริการสร้างเสริมป้องกันฯ ในการดูแลกลุ่มเปราะบางพระสงฆ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นหน่วยบริการเอกชน ทั้ง รพ. 
ร้านยา และคลินิกกายภาพบำบัดในพ้ืนท่ีร่วมจัดบริการในระบบบัตรทอง 

 

สร้างความรอบรู้ ปลอดภัยจาก HIV 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
     - พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน กรมอนามัยได้ดำเนินการสร้างความรอบรู้ด้านเพศสำหรับเยาวชน "รักเป็น ปลอดภัย" 
ด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1.Safe Virgin มีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม 2.Safe Sex หากจะมีเพศสัมพันธ์ ตนเองต้องปลอดภัย ใส่ถุงยาง
อนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.Safe Abortion หากพลาดตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปรึกษาหน่วยบริการฯ และ 4.Safe 
Mom ฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 
     - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วัยรุ่นไทยควรรู้จักรักให้เป็น รักให้ปลอดภัย รู้วิธีการป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือหากจะมีเพศสัมพันธ์ต้องรู้จักวิธีป้องกันการตั้งครรภ์และการติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ท้ังนี้ กรมอนามัยมีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธ์ุ ผ่าน Line @teen club 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
     - น.ส.สุรางค์ จันทร์แย้ม ผอ.มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ (SWING) กล่าวถึงกรณีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวของ
ตนว่า เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีแต่กำเนิด ทานยาอย่างต่อเนื่อง แต่มีการดื่มสุราจึงทำให้เชื้อดื้อยา อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์แบบ 
One Night Stand โดยไม่ได้ป้องกันกับชายหลายคนในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมานั้น ว่า หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้กินยาต้านไวรัส
อย่างต่อเนื่องจะไม่สามารถแพร่เช้ือเอชไอวีไปสู่บุคคลอื่นได้ แม้จะมีพฤติกรรมดื่มสุราก็ตาม 

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter) 
    - รพ.ราชวิถี เผยข้อมูลเรื่อง 4 วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อสำลักอาหาร ตกหมอน ขาเป็นตะคริว และขาชา เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่ง
ข้อมูลในบทความเหล่านี้ ไม่มีข้อมูลใดท่ีสามารถอธิบายเหตุผลได้ตามหลักวิชาการการแพทย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กท.ธุรกิจ, pptv, antifakenews) 
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    - กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อมูลที่แชร์ว่ารัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควิดเดลตาครอน XBC ว่าเป็นข้อมูลเท็จ 
GPO SELEXT 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., amarintv) 
    - อภ.เปิดตัว TVC “GPO SELEXT อันนี้แหละใช่เลย” เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตนเอง โฆษณา
สะท้อนผ่านเรื่องราวของครอบครัว โดย GPO SELEXT เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แนวคิด “GPO ใส่ใจเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคุณ”  

 

 


